



QUAN ĐIỂM TOÀN THỂ GIỚI VỀ KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG

– Chúng tôi cần ý kiến của bạn!

Hà Nội, ngày 26 /05/2015

Kính gửi:

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Giải pháp Đô thị - Nông thôn (URRS) phối hợp với Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN), gửi thư này kính mời bạn tham gia Hội thảo tham vấn người dân “Quan điểm toàn thể giới về Khí hậu và Năng lượng”, được tổ chức vào:

Thời gian: **7.30 – 17.30 giờ, thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2015**

Địa điểm: **Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng quốc gia
Số 1, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội**

Vào ngày 06 tháng 6 năm 2015 hơn 10.000 người dân trên thế giới sẽ gặp mặt để thảo luận và tham vấn cùng các câu hỏi như nhau, và bạn là một trong số những người được mời. Bạn sẽ cùng với 99 người dân khác tại Việt Nam gặp và trao đổi quan điểm về Khí hậu và Năng lượng. Các nhà lãnh đạo nên ứng phó với vấn đề Khí hậu và Năng lượng như thế nào và các nhà hoạch định chính sách thế giới nên làm gì với vấn đề này? Hãy nói cho họ biết ý kiến của bạn – chúng tôi sẽ giúp để ý kiến của bạn được lắng nghe!

Đề tham gia hội thảo này, bạn không cần phải có kiến thức chuyên sâu về Biến đổi khí hậu hay Năng lượng. Ý tưởng của hội thảo này là mang quan điểm của những người dân không phải là chuyên gia đến với những người đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản trước buổi hội thảo bằng việc gửi bạn bộ tài liệu với những nội dung để đọc và để hiểu nhất ngay sau khi chúng tôi nhận được phiếu đăng ký tham gia Hội thảo của bạn. Tại buổi hội thảo, trong cả ngày bạn sẽ được hướng dẫn bằng video, thảo luận và điền phiếu tham vấn.


Tham gia hội thảo là hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc. Tuy nhiên việc đăng ký tham gia là cần thiết và chúng tôi cần nhận được phiếu đăng ký muộn nhất vào **thứ Ba, ngày 2/6/2015**. Ở Việt Nam chỉ có 100 người được mời tham gia hội thảo, vì vậy nếu có quá nhiều người đăng ký chúng tôi sẽ phải lựa chọn để đảm bảo tính đa dạng theo giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp, vùng miền... Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Hội thảo và quy trình đăng kí ở tài liệu kèm theo.

Hãy biến những suy nghĩ của bạn thành hành động bằng việc nói cho các chính trị gia trong nước và quốc tế biết bạn đang nghĩ gì. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia Hội thảo này!

Viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Công ty CP Giải pháp Đô thị - Nông thôn

KT. VIỆN TRUÔNG

PHO VIỆN TRUÔNG


Phan Anh
Huyền Thị Lan Hương

GIÁM ĐỐC


Phan Anh
Thị Hương





Tại sao chúng tôi gửi cho bạn?

Ngày 6 tháng 6 năm 2015 các Hội thảo tham vấn người dân sẽ được thực hiện trên khắp thế giới, mỗi nước khoảng 100 người tham gia, và bạn là một trong số những người được chọn mới tham gia trong buổi tham vấn người dân Việt Nam. Chúng tôi lựa chọn người tham gia nhằm đảm bảo sự đa dạng về vùng địa lý và thành phần dân số.

Nếu chúng tôi nhận được quá nhiều đơn đăng ký tham gia, chúng tôi sẽ chọn người tham gia đảm bảo đại diện về giới tính, độ tuổi, học vấn, ngành nghề, vùng miền... Bạn sẽ được thông báo về sự tham gia của bạn muộn nhất vào **thứ Năm ngày 4/6/2015**.

Về hội thảo quan điểm toàn thế giới:

Tại buổi hội thảo bạn sẽ tham gia vào các chủ đề khác nhau, mỗi chủ đề được giới thiệu bằng một video ngắn. Bạn sẽ ngồi cùng với khoảng 8-10 người dân khác trong một bàn, thảo luận với họ và điền phiếu tham vấn về những vấn đề thực sự quan trọng. Kết quả của các cuộc tham vấn sẽ được công bố trong ngày. Hội thảo sẽ tập trung vào việc lấy ý kiến của người tham gia và sẽ không có bất kỳ sự can thiệp nào từ các chính trị gia và các chuyên gia.

Bữa ăn trưa và đồ uống được cấp miễn phí trong cả ngày hội thảo.

Đăng ký:

Tham gia hội thảo hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc nhưng việc đăng ký là cần thiết. Hãy điền vào phiếu đăng ký đính kèm và gửi đến:

Email: wwwviews2015@urs.org.vn, wwwviews.vn.2015@gmail.com

hoặc địa chỉ: Công ty CP Giải pháp Đô thị - Nông thôn, số 6 Lô 11 A, phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chúng tôi cần nhận được phiếu đăng ký tham gia hội thảo của bạn muộn nhất là vào **thứ Ba, ngày 2/6/2015**.

Trong một số trường hợp đặc biệt cần thiết, chúng tôi sẽ bố trí phòng nghỉ trong đêm 5-6/6/2015 tại nhà khách gần nơi tổ chức hội thảo, và thu xếp phương tiện đi lại cho các bạn ở xa Hà Nội theo yêu cầu. Chúng tôi cũng sẽ thu xếp chỗ để xe ở nơi tổ chức hội thảo.

Sau ngày hết hạn đăng kí (ngày 2/6/2015), chúng tôi sẽ gửi các tài liệu cung cấp kiến thức cơ bản về khí hậu và năng lượng nhằm giúp bạn để dàng hơn khi tham gia hội thảo.

Cơ quan điều phối dự án:

Quan điểm toàn thế giới về Khí hậu và Năng lượng được tổ chức bởi Khí liên minh Quan điểm toàn thế giới (hay khối liên minh WWViews) và cơ quan của chúng tôi là một trong những thành viên. Nó bao gồm tất cả các tổ chức độc lập trên thế giới. Các tổ chức này có đủ khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực tham vấn người dân và đều là các tổ chức phi lợi nhuận, công bằng và không thiên vị.

Thông tin liên hệ?

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dự án và sự tham gia của bạn, xin hãy liên hệ theo địa chỉ:

Công ty CP Giải pháp Đô thị - Nông thôn

số 6 lô 11 A, phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại 04-37868129/37848977, 0913218537 gặp chị Lê Thị Vân Anh. Phó Giám đốc

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

số 23/62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04-37756613, 0912119740 gặp PGS TS Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng





QUAN ĐIỂM TOÀN THỂ GIỚI VỀ KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG

Chương trình Hội thảo tham vấn công dân về Khí hậu và Năng lượng

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 06 tháng 6 năm 2015

Địa điểm: Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng quốc gia

Số 1, đường Đỗ Đức Dục, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mục tiêu: Tham vấn người dân về Khí hậu và Năng lượng, góp phần tăng cường sự tham gia của các công dân bình thường trong quá trình hoạch định chính sách toàn cầu để ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương trình:

Thời gian	Thời gian	Nội dung
7:30 - 8:00	30 phút	Đăng ký đại biểu
8:00 - 8:30	30 phút	Giới thiệu và khai mạc
8:30 - 9:50	80 phút	Chủ đề 1: Tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu <ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu về chủ đề và trình chiếu video • Thảo luận nhóm • Điện phiếu tham vấn
9:50 - 11:10	80 phút	Chủ đề 2: Công cụ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu <ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu về chủ đề và trình chiếu video • Thảo luận nhóm • Điện phiếu tham vấn
		<i>Giải khát giữa giờ (tại bàn)</i>
11:10 - 12:30	80 phút	Chủ đề 3: Đàm phán của Liên Hợp Quốc và các quốc gia cam kết <ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu về chủ đề và trình chiếu video • Thảo luận nhóm • Điện phiếu tham vấn
12:30 - 13:30	60 phút	<i>Ăn trưa (tiệc đứng)</i>
13:30 - 14:50	80 phút	Chủ đề 4: Công bằng và phân phối các nỗ lực <ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu về chủ đề và trình chiếu video • Thảo luận nhóm • Điện phiếu tham vấn
		<i>Giai khát giữa giờ (tại bàn)</i>
14:50 - 16:10	80 phút	Chủ đề 5: Lập và giữ lời hứa về khí hậu <ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu về chủ đề và trình chiếu video • Thảo luận nhóm • Điện phiếu tham vấn
16:10 - 17:30	80 phút	Chủ đề 6: Tầm nhìn của công dân về năng lượng bền vững tại Việt Nam <ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu về chủ đề và trình chiếu video • Thảo luận nhóm • Điện phiếu tham vấn
17:30 - 17:45	15 phút	Kết luận và biểu bệ mạc



Phiếu đăng ký tham gia Hội thảo¹
QUAN ĐIỂM TOÀN THỂ GIỚI VỀ KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG

Tôi mong muốn được tham gia *Hội thảo Quan điểm toàn thể giới về Khí hậu và Năng lượng* vào ngày 6 tháng 6 năm 2015 theo thư mời của Công ty CP Giải pháp Đô thị - Nông thôn và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Tôi cũng cam kết tham gia toàn bộ thời gian hội thảo.

Tên tôi là (xin điền đủ họ tên):

Địa chỉ liên hệ:

Đến từ tỉnh/thành:

Thông tin cá nhân, xin đánh dấu dưới đây

- *Giới tính:* Nam Nữ

- *Dân tộc* (ghi rõ)

- *Tuổi:*

18 – 21 21 – 30 31 – 40 41 - 50

51 – 60 61 – 70 Trên 70

- *Nghề nghiệp* (hoặc công việc hiện nay):

- *Trình độ học vấn* (nếu học phổ thông xin ghi rõ thêm hệ 10 hay 12):

- *Bạn có phải là thành viên của một liên hiệp/hội môi trường nào không?* (liên hiệp/hội môi trường là một tổ chức phi chính phủ hoạt động tích cực, thúc đẩy bảo vệ môi trường và phát triển bền vững)

Có, là một thành viên tích cực Có, là một thành viên thụ động

Không

Phương tiện đi lại, xin hãy đánh dấu vào dưới đây:

Tôi sẽ tự lo phương tiện đi lại

Tôi cần được hỗ trợ chi phí đi lại

Nơi ở, xin hãy đánh dấu vào ô dưới đây:

Tôi cần hỗ trợ chỗ nghỉ cho 1 đêm 5/6/2015

Tôi cần hỗ trợ chỗ nghỉ cho 2 đêm 5 & 6/6/2015

Tôi tự lo chỗ nghỉ

Các yêu cầu khác:

Tôi ăn chay

Tôi ăn món ăn bình thường

Nơi nhận phiếu đăng ký tham gia Hội thảo:

Công ty CP Giải pháp Đô thị - Nông thôn

Số 6 lô 11 A, phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04-37868129/37848977

Email: wwwviews2015@urs.org.vn

wwwviews.vn.2015@gmail.com

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Các thông tin trong phiếu này chỉ sử dụng riêng cho Hội thảo này và không dùng cho bất cứ mục đích nào khác